

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hung Hà, ngày 19 tháng 5 năm 2017

THƯ KÊU GỌI

**Của Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
về việc hưởng ứng đợt vận động ủng hộ các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa"
nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017)**

*Kính gửi: - Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện;
- Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong huyện.*

Trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm giành độc lập tự do cho đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc ta đã hy sinh hoặc hiến dâng một phần máu xương của mình cho Tổ quốc. Cùng với cả nước, Đảng bộ và nhân dân huyện Hưng Hà đã tiễn đưa hàng vạn lượt người con yêu quý của quê hương lên đường chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang đó, 6.116 người con thân yêu của Hưng Hà đã anh dũng hy sinh; 2.747 người đã để lại một phần xương máu trên chiến trường; 2.837 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị phơi nhiễm chất độc hoá học màu da cam - điôxin; 593 bà mẹ được tôn vinh "Mẹ Việt Nam anh hùng"... Nhân dân huyện Hưng Hà đời đời tưởng nhớ và ghi ơn sự hy sinh cống hiến của các Anh hùng Liệt sỹ, thương bệnh binh, các gia đình liệt sỹ và người có công với nước. Trong những năm qua Đảng bộ và nhân dân huyện nhà luôn phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, thường xuyên quan tâm chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và những người có công với nước.

Thực hiện chỉ đạo của Ban thường vụ Huyện ủy, Kế hoạch số 41/KH-UBND, ngày 10/5/2017 của UBND huyện Hưng Hà về "Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ" (27/7/1947 - 27/7/2017), Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện kêu gọi các cấp, các ngành, các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, các tổ chức tôn giáo, con em quê hương và các tầng lớp nhân dân trong huyện tích cực tham gia hưởng ứng đợt vận động ủng hộ các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" cấp huyện năm 2017, **cao điểm tập trung trong thời gian từ ngày 27-5-2017 đến ngày 27-7-2017** với những hành động thiết thực như:

1. Ủng hộ bằng tiền vào quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" của huyện để góp phần động viên, chăm lo cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng và tổ chức các hoạt động tri ân các Anh hùng Liệt sỹ:

- Mỗi cán bộ, công nhân viên chức trong cơ quan Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, trường học, bệnh viện, cán bộ, chiến sỹ,

quân nhân chuyên nghiệp, lực lượng vũ trang ủng hộ từ 100.000 đồng trở lên. Người lao động trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; các hộ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ủng hộ từ 50.000 đ trở lên;

- Cán bộ hưu trí, mất sức và các hộ gia đình sản xuất nông nghiệp (trừ hộ nghèo) ủng hộ với tinh thần cao nhất;

- Các doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài huyện, con em Hưng Hà đang công tác và sinh sống ở mọi miền Tổ quốc hướng về quê hương tự nguyện ủng hộ với tinh cảm cao nhất.

2. Ủng hộ các nguồn lực bằng tiền, ngày công, vật liệu xây dựng... để các xã, thị trấn tu bổ, tôn tạo, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ (trọng tâm là các nghĩa trang liệt sĩ).

3. Cùng với việc ủng hộ xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" của huyện, các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị tích cực vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng; khám chữa bệnh; thăm hỏi, động viên; tạo việc làm cho thân nhân thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách.

Hưởng ứng đợt cao điểm vận động ủng hộ các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" là dịp để tiếp tục thực hiện tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước về "Đền ơn đáp nghĩa"; là sự tri ân của Đảng bộ và nhân dân Hưng Hà đối với người và gia đình có công với cách mạng. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện kêu gọi và tin tưởng toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân có những đóng góp thiết thực vào quỹ "Đền ơn đáp nghĩa".

Mọi hình thức đóng góp, ủng hộ xin gửi về Tài khoản "Quỹ đền ơn đáp nghĩa" - Phòng Lao động Thương binh & xã hội huyện Hưng Hà;

Số tài khoản: 3751.0.9051921 tại Kho bạc Nhà nước huyện Hưng Hà.

Hoặc trực tiếp ủng hộ tại: Phòng Lao động Thương binh & Xã hội huyện;

Điện thoại liên hệ: 02273.861.231; 02273.861.866

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN



Nguyễn Văn Tường